

\*

Số 2205 -KH/HVBC&TT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KHOA HỌC NĂM 2023

**Phần A. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện 8 tháng cuối năm 2022**

Hoạt động khoa học luôn được Học viện Báo chí và Tuyên truyền đặc biệt coi trọng, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quyết định để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trong năm 2021, hoạt động khoa học của Học viện đã đạt được những thành tựu quan trọng, có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động khoa học trong thời gian tới, Học viện cần phải có những giải pháp đồng bộ, thiết thực hơn nữa.

**1. Đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động thực hiện kế hoạch khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021**

*1.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân*

*1.1.1. Những kết quả đạt được*

**1.1. Những kết quả đạt được**

Trong năm qua, mặc dù tiến hành trong những điều kiện khó khăn nhiều mặt, nhưng hoạt động khoa học của Học viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

*Thứ nhất*, chất lượng xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học đã được nâng cao, triển khai thực hiện sớm và hoàn thành đúng tiến độ. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học luôn căn cứ vào Chiến lược phát triển Học viện, Chiến lược hoạt động khoa học, chương trình đào tạo, tiềm lực khoa học, nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn công tác đào tạo và phát triển Nhà trường. Chính vì vậy, kế hoạch hoạt động khoa học của Học viện đảm bảo tính hệ thống, toàn diện, thiết thực, khả thi và thực sự bám sát nhiệm vụ chuyên môn của Học

viện, như: ưu tiên cho kế hoạch xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời, theo khả năng của Nhà trường, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Trong Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021 (tự chủ kinh phí), có 92/114 đề tài định hướng giáo trình và biên soạn giáo trình (68 đề tài định hướng giáo trình, 24 đề tài biên soạn giáo trình). Trong số các đề tài cấp cơ sở sử dụng kinh phí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có 18/18 đề tài định hướng giáo trình thuộc các chương trình đào tạo cao học, đại học. Đây là những đề tài nhằm mục đích trực tiếp xây dựng hệ thống giáo trình cho các môn học thuộc các chương trình đào tạo đại học và cao học.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học đã có sự đổi mới theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, động viên, hỗ trợ nên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành đúng tiến độ; nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học vượt trước tiến độ. Đặc biệt là dự thảo Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022 đã được xây dựng xong ngay từ tháng 8 năm 2022, được Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện thông qua và có thể triển khai gửi thông báo tới các đơn vị thực hiện sớm từ tháng 9.

*Thứ hai*, chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học không ngừng được cải thiện. Năm 2021, các nhà khoa học của Học viện thực hiện:

- *Đề tài cấp bộ trọng điểm*: 1 đề tài đang triển khai đúng tiến độ;
- *Đề tài cấp bộ*: 9 đề tài (03 đề tài năm 2019 có 1 đề tài đạt loại xuất sắc chủ nhiệm đề tài là PGS,TS. Doãn Thị Chín và 2 đề tài đạt loại khá là chủ nhiệm đề tài PGS,TS. Bùi Thị Kim Hậu, TS. Đinh Thị Thanh Tâm, 3 đề tài năm 2020 đang triển khai đúng tiến độ và 3 đề tài mới được xét tuyển năm 2021).

- *Đề tài khoa học cấp cơ sở sử dụng kinh phí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh*: 18 đề tài (9/18 đề tài, giáo trình đạt loại xuất sắc chiếm 50%, 9/18 đề tài, giáo trình đạt loại khá chiếm 50%);

- *Đề tài khoa học cấp cơ sở sử dụng kinh phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền*: 118 đề tài (55/118 đề tài, giáo trình đạt loại xuất sắc chiếm 47%, 63/118 đề tài, giáo trình đạt loại khá chiếm 53 %);

- *Đề tài khoa học sinh viên*: 38 đề tài (14/38 đề tài đạt loại xuất sắc chiếm 37%, 24/38 đề tài đạt loại khá chiếm 63 %). Chất lượng các đề tài khoa học đã được nâng lên đáng kể, tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức thiết

đang đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển Học viện, đặc biệt là vấn đề đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học.

- Hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp được tổ chức tốt, với quy mô và chất lượng ngày càng cao. Năm 2021, Học viện tổ chức thành công 67 hội thảo khoa học, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế, gây được tiếng vang trong cộng đồng nghiên cứu. Trong đó có 2 hội thảo khoa học quốc tế (bài tham luận), 2 hội thảo quốc gia (230 bài tham luận), 1 hội thảo cấp bộ (78 bài tham luận), 1 hội thảo cấp Học viện (106 bài tham luận), 33 hội thảo cấp khoa và tương đương. Điểm nổi bật là các bài viết tham luận tại các hội thảo cấp khoa và tương đương đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, 100% cán bộ, giảng viên của đơn vị đều tham gia viết bài từ 1 đến 2 bài, 23 hội thảo khoa học sinh viên được các Khoa, Viện tổ chức rất thành công và đạt chất lượng tốt mời được các nhà khoa học là lãnh đạo quản lý và làm việc từ thực tiễn từ các tỉnh thành xa nhất là Sài Gòn tham dự chia sẻ kinh nghiệm cho các em sinh viên tiêu biểu như: Viện Báo chí, khoa Xã hội học và phát triển, khoa chính trị học, khoa Phát thanh truyền hình, khoa QHCC&QC, khoa Triết học.

- *Thứ tư*, số lượng các công trình khoa học được cán bộ, giảng viên của Học viện công bố ngày càng nhiều, thể hiện rõ sự quan tâm của các nhà khoa học trong việc xã hội hóa kết quả nghiên cứu, góp phần làm cho các sản phẩm khoa học mà Học viện triển khai mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Trong năm 2021 các nhà khoa học của Học viện xuất bản 27 sách (trong đó: 12 giáo trình, 11 sách chuyên khảo, 4 sách tham khảo,); 424 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành (trong đó có 23 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus; và không thuộc danh mục ISI/Scopus, 380 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học ISSN trong nước và 23 bài tạp chí về chủ đề 35);

- *Thứ năm*, Hoạt động khoa học sinh viên luôn được tham mưu kịp thời với Học viện để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công tác đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Trong năm 2021, có 23 hội thảo khoa học sinh viên được các khoa, Viện tổ chức thành công và có chất lượng. Nhờ đó, năng lực, kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên ngày càng được cải thiện. Năm 2021 có 38 đề tài sinh viên đã được bảo vệ thành công. Có 5 đề tài khoa học sinh viên được lựa chọn tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, trong đó 1 đề tài

đạt giải Khuyến khích của khoa Quan hệ quốc tế, giảng viên hướng dẫn là TS. Lưu Trần Toàn. Kết quả này thể hiện chất lượng hoạt động khoa học của sinh viên ngày càng cao và hoạt động này luôn được Học viện quan tâm, đầu tư.

- *Thứ sáu, nguồn nhân lực khoa học có sự phát triển về số lượng và chất lượng.* Các thành tựu trong nghiên cứu khoa học là minh chứng rõ nét về sự trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, tiềm năng và uy tín của nguồn nhân lực khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện nay Nhà trường có 339 nhà khoa học là cán bộ, giảng viên, trong đó có 33 phó giáo sư, 95 tiến sĩ, 211 thạc sĩ. Cùng với sự phát triển chung của nhà trường, đội ngũ cán bộ khoa học ngày càng được trẻ hoá, được tăng lên về số lượng và nâng cao về chất lượng so với giai đoạn trước. Nhiều cán bộ khoa học không chỉ có trình độ chuyên môn giỏi mà còn thành thạo ngoại ngữ, tin học, có thể làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài và tham gia giảng dạy bằng tiếng nước ngoài.

- *Thứ bảy, công tác quản lý khoa học ngày càng được cải tiến:* phần mềm quản lý khoa học được đưa vào sử dụng, từng bước khắc phục tính chất thủ công trong công tác quản lý khoa học; công tác triển khai nghiên cứu được đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thường xuyên; công tác nghiệm thu, đánh giá ngày càng đảm bảo tính khách quan, thống nhất, phản ánh đúng chất lượng đề tài; công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ, dữ liệu khoa học có sự cải thiện đáng kể.

- *Thứ tám, công tác khen thưởng nghiên cứu khoa học ngày càng được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm, chỉ đạo tiến hành tổng kết hàng năm và 3 năm, 5 năm, xét chọn được các cán bộ, giảng viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc.* Công tác này đã có tác dụng động viên, khích lệ to lớn đối với cán bộ khoa học tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

### ***1.1.2. Nguyên nhân của những kết quả đã đạt được***

Nhìn chung, trong năm 2021, hoạt động khoa học của Học viện đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những thành tựu nổi bật trên đây, đặc biệt là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; năng lực và ý thức trách nhiệm của các nhà khoa học ngày càng được nâng cao; cán bộ, chuyên viên Ban quản lý khoa học làm việc nghiêm túc và trách nhiệm; công tác nghiệm thu, đánh giá đề tài khoa học ngày càng chặt chẽ, khắt khe, đảm bảo tính thống nhất, khách quan; yêu cầu về nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học ngày càng cao, tạo động lực và áp lực lớn trong nghiên cứu, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên, người học

phải chủ động, tích cực, nỗ lực hơn trong việc tham gia các hoạt động khoa học;...

## *1.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế*

### *2.1. Hạn chế*

Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng hoạt động khoa học năm 2021 vẫn còn một số hạn chế. Trước đòi hỏi cao của thực tiễn phát triển Nhà trường trong điều kiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, hoạt động khoa học của Học viện đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

*Thứ nhất*, việc tổ chức triển khai các hoạt động khoa học gắn với thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đôi lúc còn có sự lúng túng nhất định, chưa huy động phát huy tối ưu được thế mạnh và tiềm năng sẵn có của Học viện.

*Thứ hai*, nhiệm vụ khoa học ngày càng nhiều, đa dạng, yêu cầu đối với công tác quản lý ngày càng cao và phức tạp nhưng Quy chế quản lý khoa học chưa đồng bộ, chưa đổi mới.

*Thứ ba*, chưa hình thành được hệ thống cơ chế động viên, khuyến khích và chế tài đủ mạnh để bảo đảm chất lượng, số lượng giáo trình xuất bản, tài liệu học tập.

*Thứ tư*, chưa chú trọng xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết giữa Học viện và các đơn vị trực thuộc Học viện với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương để tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học.

*Thứ năm*, Học viện có nhiều hoạt động khoa học nhưng còn ít kiến nghị chính sách trong các nghiên cứu khoa học.

Như vậy, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng hoạt động khoa học của Học viện còn tồn tại một số hạn chế, đang đặt ra những vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết.

### *2.2. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên*

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến một số hạn chế trên, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt là yêu cầu, nhiệm vụ khoa học của Học viện liên tục được tăng cường, bổ sung; nguồn nhân lực có hạn nhưng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị đồng thời dẫn đến sự phân tán về nguồn lực; tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm của một số cá nhân, đơn vị chưa cao; kinh phí đầu tư cho các đề tài chưa nhiều và còn mang tính cào bằng,

chưa tập trung đầu tư cho những nhiệm vụ khoa học trọng điểm, những đề tài lớn; công tác khen thưởng, hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế chưa tạo được động lực lớn để thúc đẩy các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu.

## **II. Nhiệm vụ khoa học trong 8 tháng cuối năm 2022 và đề xuất giải pháp, kiến nghị**

### *1. Phương hướng*

Hoạt động khoa học của Học viện năm 2022 phải góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện đúng lộ trình Kế hoạch trung hạn hoạt động khoa học giai đoạn 2020 – 2025; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, trọng tâm là biên soạn giáo trình bậc đại học, biên soạn giáo trình dành cho cao học, tài liệu tham khảo, nhất là tài liệu tham khảo cho bậc đào tạo tiến sĩ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các kiến nghị với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực công tác tư tưởng, báo chí và truyền thông; tích cực, chủ động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường phát triển tiềm lực khoa học, xây dựng đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Học viện.

### *2. Nhiệm vụ*

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu 03 đề tài khoa học cấp quốc gia trong đó 02 đề tài của Hội đồng lý luận trung ương và 01 đề tài của Bộ khoa học và công nghệ đầu thầu được, và các đề tài cấp bộ năm 2022 và chuyển tiếp từ năm 2021 sang.

- Triển khai các nhiệm vụ khoa học sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bao gồm 20 đề tài cấp cơ sở trọng điểm và 01 hội thảo khoa học cấp bộ và 02 tọa đàm khoa học trong đó có một tọa đàm nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo kiến nghị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Tổ chức triển khai đúng tiến độ kế hoạch hoạt động khoa học sử dụng kinh phí HVBC&TT năm 2022, bao gồm:

- + Triển khai nghiên cứu 113 đề tài, định hướng giáo trình, Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo;
- + Tổ chức có chất lượng tốt 85 hội thảo khoa học các cấp, tọa đàm khoa học, thông tin khoa học;
- + Triển khai nghiên cứu 90 đề tài khoa học sinh viên và kiểm tra giám sát tiến độ các khoa, viện tổ chức 19 Hội thảo khoa học sinh viên;
- + Thành lập hội đồng và tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo đúng quy định đã ký hợp đồng;
- + Tổ chức các hội đồng thẩm định giáo trình in sách của năm 2021;
- Triển khai các hội đồng tư vấn xét duyệt đề tài các cấp;
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2023 của Kinh phí HVCTQGHCM và Kinh phí HVBC&TT;
- Hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học;
- Triển khai đồng bộ các hoạt động khoa học nhằm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

### *3. Giải pháp, kiến nghị*

Để nâng cao chất lượng hoạt động khoa học năm 2022, Học viện cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện để nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học. Trong những năm tiếp theo, việc xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa học hằng năm.

*Thứ hai*, phát triển tiềm lực khoa học gắn với việc hình thành cơ chế, chính sách để khai thác những nguồn lực sẵn có, xây dựng đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành và mạnh dạn giao các nhiệm vụ khoa học cấp bộ cho đội ngũ các nhà khoa học trẻ để thực hiện những nhiệm vụ khoa học lớn.

*Thứ ba*, tổ chức lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện và ban hành quy chế Quản lý hoạt động khoa học và các quy định, quy chế liên quan đến hoạt động khoa học, tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học phát huy tính tích cực, chủ động, tinh thần sáng tạo và trau dồi, hoàn thiện kỹ năng, nâng cao năng lực nghiên cứu.

*Thứ tư*, xây dựng Nhóm nghiên cứu mạnh phù hợp với xu thế hiện đại hoạt động hiệu quả.

*Thứ năm*, tích cực phát triển cả chiều rộng và chiều sâu các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhà khoa học ở trong nước, quốc tế để

tìm kiếm, xây dựng, tổ chức, triển khai các hoạt động khoa học, đặc biệt là các hội thảo, các đề tài nghiên cứu quốc tế, các đề tài theo đơn đặt hàng của các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và doanh nghiệp.

*Thứ sáu*, đề xuất phương án tăng cường đầu tư tài chính và tích cực huy động các nguồn tài chính bên ngoài phục vụ cho việc hiện đại hóa cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng các hoạt động khoa học. Trước mắt cần có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho việc xuất bản giáo trình; tăng kinh phí cho các đề tài định hướng giáo trình và biên soạn giáo trình gắn với những yêu cầu cụ thể về chất lượng và tiến độ cùng những chế tài xử lý nghiêm những cá nhân không xuất bản giáo trình như đã cam kết.

## **2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2022**

Quý 1 năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị thư ký khoa học năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Microsoft teams;

- Ban hành Kế hoạch hoạt động khoa học cơ sở và sinh viên năm 2022 sử dụng kinh phí HVBC&TT, ký Hợp đồng, Quyết định giao đề tài khoa học năm 2022 tới các chủ nhiệm đề tài;

- Xây dựng kế hoạch hội thảo khoa học cấp trường “Học viện Báo chí và Tuyên truyền – 60 năm xây dựng và phát triển”;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đề tài khoa học các cấp và Hội thảo khoa học năm 2021 phục vụ công tác thanh tra của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Tổ chức các hội đồng thẩm định giáo trình in sách năm 2021;

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 35 – NQ/TW năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Tổ chức thành công thông tin khoa học: “Kinh nghiệm viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín về lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn”;

- Tổ chức thành công Tọa đàm khoa học: “Phối hợp lực lượng Đoàn viên sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ở Thành phố Hà Nội trong công



tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến trên Microsoft teams;

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học sinh viên năm 2021; trao bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận cho giáo viên hướng dẫn, sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và đạt giải dự thi ngoài Học viện;

- Triển khai kế hoạch hội thảo khoa học cấp Bộ: “Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay;

- Tổng hợp báo cáo, cung cấp các số liệu về khoa học phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo;

- Tổ chức thành công Toạ đàm khoa học: “Quy trình tổ chức, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên” cho 90 nhóm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022 tham dự;

- Tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên: “Vai trò của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay”;

- Tổ chức thành công Toạ đàm khoa học sơ tay hỏi đáp: “Sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”.

### **3. Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động khoa học trong 9 tháng cuối năm 2022**

#### *3.1. Phương hướng, nhiệm vụ*

Hoạt động khoa học của Học viện năm 2022 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện đúng lộ trình Kế hoạch trung hạn hoạt động khoa học giai đoạn 2020 – 2025; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, trọng tâm là biên soạn giáo trình bậc đại học, biên soạn giáo trình dành cho cao học, tài liệu tham khảo, nhất là tài liệu tham khảo cho bậc đào tạo tiến sĩ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, các kiến nghị với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực công tác tư tưởng, báo chí và truyền thông; tích cực, chủ động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường phát triển tiềm lực khoa học, xây dựng đội ngũ các nhà khoa học

đầu ngành; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Học viện.

### **3.2. Nhiệm vụ**

*Triển khai nhiệm vụ khoa học sử dụng kinh phí HVCTQGHCM theo Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022, bao gồm:*

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học cấp bộ năm 2022 và chuyển tiếp từ năm 2021 sang. Triển khai các nhiệm vụ khoa học sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc gia HCM.

- Triển khai các hoạt động trong kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Triển khai tổ chức nghiệm thu cho 20 đề tài cấp cơ sở;

- Triển khai các Hội thảo, Tọa đàm khoa học:

- Phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học “Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay”;

*- Triển khai nhiệm vụ khoa học sử dụng kinh phí HVBC&TT theo Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022, bao gồm:*

+ Triển khai nghiên cứu 113 đề tài, định hướng giáo trình, Biên soạn giáo trình.

+ Tổ chức hoạt động thông tin khoa học, hội thảo khoa học các cấp, đặc biệt là cấp quốc gia, quốc tế;

+ Tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo đúng quy định.

- Triển khai nội dung hội thảo khoa học: “Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí trong bối cảnh hiện nay”;

- Triển khai nội dung hội thảo khoa học: “Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần phát triển lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay”;

- Tổ chức hội thảo khoa học: “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch: Thực trạng – kinh nghiệm và giải pháp”;

- Tổ chức tọa đàm khoa học: “Sinh viên học viện Báo chí và Tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5);

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2023 (kinh phí Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, kinh phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền).
- Tổ chức thẩm định và tư vấn đề tài khoa học sinh viên năm 2023
- Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học các cấp năm 2022.
- Tổ chức các hội nghị tổng kết khoa học năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

## **Phần 2. Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí khoa học năm 2023**

### *Xác định các nhiệm vụ khoa học trong kế hoạch năm 2023*

#### *1. Đề xuất các danh mục đề tài khoa học cấp bộ xét tuyển năm 2023*

STT	Tên đề tài	Chủ nhiệm đề tài	Ghi chú
1.	Chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ Tuyên giáo ở Việt Nam trước yêu cầu đổi mới	PGS, TS. Mai Đức Ngọc	
2.	Phát triển các nền tảng mạng xã hội cho việc đổi mới công tác tuyên truyền miệng ở Việt Nam hiện nay	TS. Nguyễn Thúy Hà	
3.	Hiệu quả hoạt động của chính quyền điện tử cấp tỉnh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay	TS. Phạm Thị Hoa	
4.	Định hướng và giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản sách lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay	TS. Vũ Thùy Dương	
5.	Giải pháp đổi mới công tác tư tưởng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay	TS. Lê Đức Hoàng	
6.	Vai trò của báo chí trong đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay	PGS, TS. Đinh Thị Thu Hằng	

**2. Các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở phân cấp (Sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). (Mẫu Phụ lục 11)**

**A. Tổng hợp các nhiệm vụ khoa học và kinh phí phân cấp 2023:**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nhiệm vụ	Số lượng	Kinh phí
1.	Đề tài cấp cơ sở	18	720
2.	Hội nghị, hội thảo khoa học cấp cơ sở	1	200
3.	Nghiên cứu, khảo sát thực tế	0	0
4.	Thông tin khoa học	0	0
5.	Tư vấn các hoạt động khoa học		80
6.	Quản lý khoa học; Tổ chức thẩm định, nghiệm thu các đề tài khoa học		160
7.	Các hoạt động khoa học khác (nếu có)	1	50
8.	<b>Cộng:</b>		<b>1.210</b>

**B. Danh mục các nhiệm vụ cụ thể:**

**a. Đề tài cấp cơ sở:**

TT	Tên đề tài	Chủ nhiệm / Đơn vị chủ trì	Thời gian	Kinh phí (triệu đồng)
1.	Chất lượng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền	ThS. Phạm Tuyên	1-2023 12-2023	40
2.	Nội dung và giá trị các tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các mạng Việt Nam hiện nay	PGS,TS. Doãn Thị Chín	1-2023 12-2023	40
3.	Lý thuyết chung về quản lý xã hội	PGS,TS. Nguyễn Vũ Tiên	1-2023 12-2023	40

4.	Triết học Tây Âu từ cổ đại đến cận đại (định hướng giáo trình cao học)	PGS,TS. Nguyễn Minh Hoàn	1-2023 12-2023	40
5.	Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới (ĐHGT)	TS. Phùng Thị Hiền	1-2023 12-2023	40
6.	Hoạt động tự đánh giá của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay: Thực trạng, những vấn đề và giải pháp (TLTK)	PGS,TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	1-2023 12-2023	40
7.	Quản lý nhà nước về xuất bản sách giáo dục	TS. Vũ Thùy Dương	1-2023 12-2023	40
8.	Lãnh đạo, quản lý Nhà nước về báo chí và truyền thông đại chúng	PGS,TS. Nguyễn Văn Dũng	1-2023 12-2023	40
9.	Thiết kế và quản lý dự án truyền thông	TS. Lê Thu Hà	1-2023 12-2023	40
10.	Định hướng, phát triển tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông theo tiêu chuẩn quốc tế trước yêu cầu mới	TS. Nguyễn Đức Hạnh	1-2023 12-2023	40
11.	Xây dựng cơ sở dữ liệu sách điện tử phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền	ThS. Lê Thị Phương Hào	1-2023 12-2023	40
12.	Đổi mới hoạt động khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay	TS. Nguyễn Thúy Hà	1-2023 12-2023	40
13.	Đổi mới công tác quản lý tài sản công ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong điều kiện mới	TS. Nguyễn Thị Hồng Mên	1-2023 12-2023	40
14.	Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam trong thời kỳ mới	PGS,TS. Trần Thanh Giang	1-2023 12-2023	40

15.	Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia trên thế giới	PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang	1-2023 12-2023	40
16.	Chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên của các trường đại học công lập ở nước ta hiện nay	PGS,TS. Mai Đức Ngọc	1-2023 12-2023	40
17.	Giá trị tham khảo của một số lý thuyết chính trị đương đại	PGS,TS. Phạm Minh Sơn	1-2023 12-2023	40
18.	Công tác xã hội trong trường học ở Việt Nam hiện nay	PGS,TS. Nguyễn Thị Tố Quyên	1-2023 12-2023	40
<b>Tổng cộng</b>				<b>720</b>

**b. Hội nghị, hội thảo khoa học**

TT	Tên đề tài	Chủ nhiệm / Đơn vị chủ trì	Thời gian	Kinh phí (triệu đồng)
1	Hội thảo khoa học: Báo chí, dư luận xã hội và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay	Học viện Báo chí và Tuyên truyền	2023	200
2	Tọa đàm khoa học: Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào hiện nay	Học viện Báo chí và Tuyên truyền	2023	50
	<b>Cộng</b>			<b>250</b>

*c. Nghiên cứu, khảo sát thực tế:*

TT	Chủ đề nghiên cứu, khảo sát thực tế	Cá nhân / Đơn vị chủ trì	Thời gian	Kinh phí (triệu đồng)
		Lãnh đạo đơn vị	2023	

*d. Thông tin khoa học:*

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian	Kinh phí (triệu đồng)
----	--------------	-----------	-----------------------

*e. Tư vấn hoạt động khoa học*

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian	Kinh phí (triệu đồng)
1	Hoạt động tư vấn của Hội đồng khoa học Học viện	2023	80
2	Hoạt động quản lý khoa học; Hoạt động tư vấn, thẩm định nội dung, tài chính đề tài; thẩm định trước và sau nghiệm thu	2023	160
	<b>Cộng</b>		<b>240</b>

3. *Các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở từ nguồn kinh phí tự chủ (Sử dụng kinh phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền). (Mẫu Phụ lục 13)*

*Mục này có báo cáo Kế hoạch riêng.* 

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Sơn